

แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ปี ๒๕๖๖
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

ที่	โครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มี คุณภาพ (KPI)
๑	<p>ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่ จัดเก็บซากสัตว์</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ และ สถานที่จำหน่ายซากสัตว์ เพื่อป้องกันการ ลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๑.๒ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และ ซากสัตว์ โดยการใช้ พ.ร.บ.โรคระบาด สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘</p>	อำเภอทุกอำเภอ	<p>๑. เพื่อป้องกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายในประเทศ และ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยทางด้าน อาหารแก่ผู้บริโภค</p> <p>๒. เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคสัตว์</p> <p>๓. ปราบปรามการ จำหน่ายสินค้าที่ผิด กฎหมาย เช่น อาหาร สัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ใช้วัตถุอันตราย เป็น ส่วนผสมที่ไม่ตรงกับที่ ขึ้นทะเบียนไว้</p>	ต.ค.๖๕- ก.ย.-๖๖	<p>ปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ด่านกักกันสัตว์ท่า อากาศยาน นานาชาติเกาะสมุย ด่านกักกันสัตว์ ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอ</p>	<p>๑. ไม่พบการลักลอบ การนำเข้าสุกร/สัตว์/ ซากสัตว์ที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๒. หากพบการกระทำ ผิด ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติโรค ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
๒	<p>การตรวจติดตาม และตรวจสอบ กำกับดูแลร้านขายอาหารสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์</p> <p>๒.๑ ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และกำกับ การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	อำเภอทุกอำเภอ	<p>๑. เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์</p> <p>๒. การตรวจสอบร้าน ขายอาหารสัตว์ เพื่อ อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ</p>	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<p>ปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>๑. สถานที่จำหน่าย อาหารสัตว์ ได้รับ ใบอนุญาตขายอาหาร สัตว์ถูกต้องตาม กฎหมาย</p> <p>๒. การตรวจติดตาม ตรวจสอบสถานที่</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มี คุณภาพ (KPI)
	<p>๒.๒ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ และออกใบอนุญาตฯ</p> <p>๒.๓ ดำเนินการต่อใบอนุญาตฯ ให้กับสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ที่ขอรับใบอนุญาต</p> <p>๒.๔ ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่</p>		<p>และปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริโภค</p> <p>๓. ปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น อาหารสัตว์ไม่มีคุณภาพผสมหรือใช้สารอื่นเป็นส่วนผสม ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้</p> <p>๔. การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ รวมถึงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ที่หมดอายุ</p> <p>๕. ร้านขายอาหารสัตว์ใหม่ต้องมีการขอใบอนุญาต</p>		<p>ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย</p> <p>ด่านกักกันสัตว์ชุมพร</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ</p>	<p>จำหน่ายอาหารสัตว์ ผู้ประกอบกิจการ</p> <p>ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้</p> <p>๓. หากพบการกระทำผิด สามารถดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ได้</p> <p>๔. ตรวจสอบสถานที่อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ รวมทั้งวิธีการเก็บรักษา</p>
๓.	ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการปราบปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์				หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	